

Chúa Nhật XXVII Mùa Thường Niên 6/10/2024

Quan Thầy Hội Tôn Vương Đức Mẹ

Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Bảy (5/10): + Các LH + LH Maria
+ Các LH Tiên Nhân
Chúa Nhật (6/10): **Chúa Nhật XXVII Mùa Thường Niên**
Tạ Ơn và Cầu Bình An cho Hội Tôn Vương Đức Mẹ
(+ 2 LH Anna + Các Linh Hồn)
(+ Tạ Ơn + Cầu Bình An)
+ LH Gioan Baotixita (mới qua đời)
(+ LH Giuse + Các LH) + LH Maria (mới qua đời)
Thứ Hai (7/10): - Đức Mẹ Mân Côi
Thứ Ba (8/10): Mùa TN + LH Maria + Các LH
Thứ Tư (9/10): - Thánh Denis, Giám Mục và các bạn
Tử đạo + LH Maria + Tạ Ơn
Đáp ca: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
mà loan báo Tin Mừng.
Thứ Năm (10/10): Mùa Thường Niên
(+ LH Giuse + LH Maria) + LH Maria
Thứ Sáu (11/10): - Thánh John XXIII, Giáo Hoàng
+ LH Maria + LH Micae
Thứ Bảy (12/10): Mùa Thường Niên
Chúa Nhật (13/10): **Chúa Nhật XXVIII Mùa Thường Niên**
Mừng Quan Thầy Khu Thánh Nguyễn Duy Khang

Sách Bài Đọc Năm B: trang 253

Thánh Vinh Đáp Ca: Xin Chúa đỡ muôn vàn ơn
phúc, cho chúng ta hưởng suốt cuộc đời.

Allêluia, Allêluia: Nếu chúng ta yêu thương nhau,
thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của
Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. **Allêluia.**

Tiền Dân Chúa Chúa Nhật 29/9/2024
- Thánh Lễ Tiếng Việt \$5,872.00
- Thánh Lễ Tiếng Anh \$2,390.00

Phụng Vụ Chúa Nhật 13/10/2024
Lời Chúa, Lời Nguyện (Lễ TN thứ Bảy): Đoàn TNTT
Lời Chúa, Lời Nguyện (CN): KT Nguyễn Duy Khang
Thừa Tác Viên (CN): ... Ông Nguyễn Thanh Quý, Anh Trần
Văn Hoàng, Chị Nguyễn Kim Sâm, Anh Trần Ngọc Toàn
Xin Tiền Nhà Thờ, Hướng dẫn (CN): ... KT Nguyễn D Khang

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha 10/2024
Chia Sẻ Sứ Mệnh Chung: Chúng ta hãy cầu nguyện để
Giáo hội tiếp tục duy trì lối sống hiệp hành, như một dấu chỉ
của sự đồng trách nhiệm, thúc đẩy việc tham gia, hiệp thông
và sứ mệnh được chia sẻ bởi linh mục, tu sĩ và giáo dân.

Tin Mừng Mc 10, 2-16

Phúc Âm: Khi ấy, có mấy người Phariseu đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?” Họ hỏi thế là để thử Người. Người đáp: “Thế ông Môsê đã truyền dạy các ông điều gì?” Họ trả lời: “Ông Môsê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ.” Đức Giêsu nói với họ: “Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. Người nói: “Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình.”

Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

Suy niệm:

1. Tôi đang gặp khó khăn với những lời dạy bảo, hay lề luật nào của Chúa Giêsu? Tôi có thể tin tưởng Ngài đủ để theo Ngài, mặc dù hiện nay tôi vẫn chưa hiểu?

2. Tôi nhớ lại thời thơ ấu của chính tôi, khi tôi vui sướng mà được lệ thuộc vào cha mẹ. Và lúc đó, tôi trông chờ những món quà từ cha mẹ biết bao. Tôi xin Chúa cho tôi được có cùng tâm trạng đó đối với Ngài. Xin cho tôi tin tưởng vào những lời dạy dỗ của Ngài: tin rằng những lời dạy dỗ ấy sẽ đưa tôi đến hạnh phúc thật và mãi mãi.



Đọc Kinh Tôn Vương
6g chiều nay tại nhà:
ÔB Trần Đình Tuấn (316) 953-9088
1901 N Sedgwick St, Wichita, KS 67203
Hướng dẫn: Lấy đường 13th đi về hướng tây, tới đường Meridian Ave quẹo phải, tới đường 17th quẹo phải, tới đường Sedgwick quẹo trái, nhà bên tay trái.

Một Gia Đình, Sống Tròn Đầy Trong Đức Kitô
Tạ ơn Chúa Đấng Phận chúng ta đầu tư để phát triển niềm tin Kitô hữu. Đức Giám Mục Carl Kemme mời gọi mỗi gia đình trong Đấng Phận giúp đỡ tài chính cho Cuộc Vận Động **“One Family, Fully Alive in Christ!” (Một Gia Đình, Sống Tròn Đầy Trong Đức Kitô!)** để tài trợ các chương trình:
* **sửa chữa tháp chuông Nhà thờ Chánh Toà,**
* **các nhu cầu của các Giáo Xứ trong Đấng Phận,**
* **tặng lương cho các giáo viên đang dạy học ở các trường Công Giáo,**
* **quỹ Yêu Chúa và Tha Nhân,**
* **và trại Gia Đình Công Giáo, trại cho Giới Trẻ.**
Đấng Phận sẽ gửi thư về các gia đình trong Giáo Xứ trong tháng 10 này. Kính mong quý ông bà anh chị em rộng lòng hảo tâm chung tay giúp Đấng Phận mình.
<https://catholicdioceseofwichita.org/fully-alive/>

Cám Ơn
Khu Thánh Nguyễn Duy Khang chúng con chân thành cảm ơn quý cụ, quý ông bà anh chị em trong và ngoài Cộng Đoàn/ Giáo Xứ đã giúp đỡ và ủng hộ Khu bán quán gây quỹ được thành quả tốt đẹp trong cuối tuần qua. Nguyên xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang ban muôn ơn lành xuống trên quý vị và gia quyến.

Chúc Mừng Thành Viên Mới Gia Nhập Giáo Xứ
Cộng Đoàn/ Giáo Xứ chúc mừng các thành viên mới gia nhập Giáo Xứ, gồm: Gđ anh chị Trịnh Hải Âu & Nguyễn Thị Duyên, Gđ anh chị Christopher Allen Johnson & Nguyễn Mai Khuyên, Gđ anh chị Nguyễn Chấn Thiên & Danh Thị Kim Trinh, ông Trần Quang Thành
Xin Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang ban cho các anh chị có được đời sống cộng đoàn mới với tinh thần hiệp nhất trong tin yêu và phục vụ.

Vietnamese Community Outreach
Giáo Xứ đã thành lập Vietnamese Community Outreach do anh Châu Lê phụ trách. Mục tiêu bắt đầu làm việc phục vụ nhà ăn miễn phí The Lord’s Diner, một buổi chiều mỗi tháng từ 5PM đến 7:45PM.
Trong tinh thần phục vụ mến Chúa yêu người, kính mời quý ÔBACE cùng tham gia phục vụ cho những anh chị em trong hoàn cảnh khó khăn bữa ăn ngon miệng.
Mọi chi tiết, xin liên lạc anh Châu Lê (316) 992-8928.

Mời Con Em Tham Gia Giúp Lễ
Giáo Xứ mời gọi các em, nam và nữ từ 8 tuổi trở lên, tham gia Ban Giúp Lễ để phục vụ các Thánh Lễ. Xin quý phụ huynh liên lạc anh Vinh Ricky (316) 993-7561 hoặc Trưởng Hoàng Ân (316) 708-8309.

Nâng Cao Sức Mạnh Đức Tin
CDGX chào mừng Sr Maria Nguyễn Thị Hồng Quế OP đến với Giáo Xứ. Kính mời quý ÔBACE tham dự chương trình tĩnh tâm Nâng Cao Sức Mạnh Đức Tin, do sơ hướng dẫn.
XIN ĐỪNG ĐỂ LỠ MẤT CƠ DUYÊN NÀY!
Cơ hội để nhận được sự chữa lành và tái tạo tâm hồn đang chờ đón bạn! Hãy cho mình cơ hội thay đổi và sống với Đức Tin mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Thứ Sáu 11/10 tại phòng St. Elizabeth:
6:30 PM - **Maria Mẹ của Lòng Thương Xót**
Thứ Bảy 12/10 tại Nhà thờ:
6:30 PM - **Nâng cao năng lượng tích cực trong tâm hồn**

Ca Đoàn Giới Trẻ
Ca đoàn chúng con tập hát vào mỗi thứ Sáu từ 7:30PM đến 8:30PM tại Trung Tâm, bắt đầu từ thứ Sáu 27/9. Phụ huynh có thể ở lại Trung Tâm đợi đón các em nếu cần. Xin mời các em từ 7 tuổi trở lên và các anh chị em thanh thiếu niên tham gia.
Thánh Lễ hát đầu tiên là thứ Bảy 26/10 lúc 5:30PM

Ban Phụng Vụ Thông Báo
Ban Thừa Tác Viên Công Bỏ Lời Chúa sẽ có một ngày huấn luyện vào lúc 10g sáng thứ Bảy, ngày 12 tháng 10, 2024. Xin các thừa tác viên Lời Chúa, các Trưởng và Phó khu, các tình nguyện viên thuộc các ban ngành đoàn thể tham dự đông đủ.
Chân thành cảm ơn.

Đoàn Thiếu Nhi Thông Báo
- Các em Ngành Hiệp Sĩ của Đoàn sẽ tham dự Khóa Tĩnh Huấn Hiệp Sĩ tại Lincoln, NE với Đoàn Maria Nữ Vương bắt đầu từ 4PM thứ Bảy ngày 19/10 tới 12PM Chúa Nhật ngày 20/10. Đoàn sẽ khởi hành lúc 8AM thứ Bảy và dự tính sẽ về đến St. Anthony khoảng 6PM Chúa Nhật 20/10.
- Các em Ngành Nghĩa Sĩ và Hiệp Sĩ sẽ tổ chức Halloween Party vào ngày 26/10 (sau Thánh Lễ thứ Bảy), từ 6:30PM đến 10:30PM. Kính mời mọi người cùng tham gia.
Lưu ý: Đoàn sẽ nghỉ sinh hoạt thứ Bảy ngày 19/10 cho Fall Break.
Xin quý cụ, quý ông bà anh chị em trong Cộng Đoàn cầu nguyện cho các em đi về được mọi sự bình an và gặt hái được nhiều thành quả thiêng liêng.

Lịch Trình Sinh Hoat
- 20/10/2024: Quan Thầy Ca Đoàn Têrêsa & Kỷ Niệm 19 Năm thụ phong Linh Mục của Cha Xứ
- 26,27/10/2024: KT Lê Bảo Tịnh bán quán
- 03/11/2024: Lễ cầu cho cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại GX Saint Margaret Mary
- 10/11/2024: Thánh Lễ cầu cho các quý vị cao niên và các linh hồn đã qua đời trong Cộng Đoàn
- 16,17/11/2024: Lễ Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- 23,24/11/2024: Quan Thầy Đoàn Thiếu Nhi
- 08/12/2024: Quan Thầy Hội Legio Maria
- 24,25/12/2024: Đại Lễ Giáng Sinh